

## ประกาศรับสมัครข้อเสนอทุนโครงการในภูมิภาคอินโด – พม่า

วันที่เปิดรับสมัคร: 8 มกราคม 2564

วันที่ปิดรับสมัคร: 5 กุมภาพันธ์ 2564

ขนาดทุนโครงการ: ทุนโครงการขนาดเล็ก (ไม่เกิน เทียบดอลลาร์สหรัฐ 40,000)

ทุนโครงการขนาดใหญ่ (\$ 40,000 ถึง \$ 250,000)

ประเทศที่ได้รับสิทธิ์: ประเทศกัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม

แนวทางยุทธศาสตร์สำคัญที่เปิดรับข้อเสนอ:

- แนวทางยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 และ 2 และการลงทุนที่สำคัญข้อ 8.3

ภาษาที่ใช้ในการยื่นสมัคร:

- ข้อเสนอทุนโครงการขนาดใหญ่ เปิดรับสมัครโดย CEPF ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโปรตุเกสและภาษาสเปน
- ข้อเสนอทุนโครงการขนาดเล็ก เปิดรับสมัครโดย IUCN ในรูปแบบภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาเมียนมาร์ ภาษาไทย และภาษาเวียดนาม

*Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) และ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) เปิดรับข้อเสนอทุนโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรชนพื้นเมือง องค์กรสตรี บริษัทเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคมอื่นๆ เพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์พื้นที่สำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคอินโด – พม่า ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องตามเงื่อนไขการรับสมัครที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้*

Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) หรือที่เรียกโดยย่อว่า ซีอีพีเอฟ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องรักษาภูมิภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพรวมทั้งภูมิภาคที่เกิดภัยคุกคามมากที่สุดในโลก ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม “พื้นที่สำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ” (biodiversity hotspots) ซึ่งเกิดจากความริเริ่มร่วมกันขององค์กรต่างๆ อาทิ l’Agence Française de Développement, Conservation International, สหภาพยุโรป (EU), กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF), รัฐบาลญี่ปุ่น และธนาคารโลก นอกจากนี้องค์กร Margaret A. Cargill Philanthropies ได้เข้าร่วมสนับสนุนเพิ่มเติมในพื้นที่สำคัญของภูมิภาคอินโด-พม่า โดยมีเป้าหมายหลักในการผลักดันให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่สำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคอินโด - พม่า ครอบคลุมพื้นที่บกของประเทศกัมพูชา ลาว พม่า ไทย เวียดนามและบางส่วนของตอนใต้ของประเทศจีน ประกาศเพื่อเปิดรับข้อเสนอทุนโครงการฉบับนี้ มีข้อกำหนดให้ทุนเฉพาะโครงการที่ระบุถึงการลงทุนที่สำคัญอย่างน้อยหนึ่งหรือมากกว่าตามรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คาดว่า CEPF จะออกประกาศรับข้อเสนอทุนโครงการเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมความสำคัญในการลงทุนอื่นๆ ภายในปี 2564 และ 2565 โดยประกาศเหล่านี้จะถูกนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์และจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของ CEPF

โครงการต้องประกอบไปด้วยข้อกำหนดตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (i) ต้องมีความสอดคล้องใกล้เคียงกับหลักเกณฑ์ในการลงทุนที่สำคัญมากที่สุดภายใต้ประกาศนี้ (ii) มีความเป็นไปได้สูงที่จะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และนำไปสู่ผลการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนอย่างเข้มแข็ง (iii) ต่อยอดมาจากโครงการในอดีตและสนับสนุนโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ (iv) แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของเงินงบประมาณ และ (v) แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและประสบการณ์ขององค์กรที่จำเป็นในการดำเนินงาน อนึ่ง CEPF ยินดีรับสมัครจากทั้งผู้รับทุนในปัจจุบันและในอดีต รวมทั้งองค์กรที่ไม่เคยได้รับเงินทุนจาก CEPF มาก่อน

ผู้สมัครควรทำความคุ้นเคยกับ [รายงานองค์ประกอบระบบนิเวศในพื้นที่สำคัญของภูมิภาคอินโด - พม่า](#) และหากมีข้อคำถามหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับแนวคิดโครงการ สามารถติดต่อฝ่ายบริหารจัดการโครงการภูมิภาคอินโด - พม่า (RIT) ที่สำนักงาน IUCN (อีเมล: [CEPF-Indoburma@iucn.org](mailto:CEPF-Indoburma@iucn.org)) ผู้สมัครสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของ CEPF เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อ [คุณสมบัติผู้สมัคร](#), [คำแนะนำก่อนสมัคร](#), และ [วิธีการสมัคร](#)

หลักเกณฑ์สำคัญในการขอรับทุนภายใต้ประกาศฉบับนี้

**แนวทางยุทธศาสตร์ที่ 1. การปกป้องชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามทั่วโลกโดยการลดภัยคุกคามที่สำคัญ**

*หมายเหตุ:* โครงการจะต้องมุ่งเน้นไปยังชนิดพันธุ์ที่สำคัญอย่างน้อยหนึ่งชนิดตามตารางที่ 28 ที่แสดงไว้ในรายงานองค์ประกอบของระบบนิเวศ อาทิเช่น Ailao (*Bufo ailaoanus*) สัตว์ในกลุ่มคางคกซึ่งเป็นหนึ่งในชนิดพันธุ์ที่มีรายชื่ออยู่ในการลงทุนของ CEPF ภายหลังจากการประเมินสถานะภัยคุกคามทั่วโลกครั้งใหม่ใน IUCN Red List.

CEPF และ IUCN เปิดรับข้อเสนอโครงการที่ระบุถึงลำดับความสำคัญในการลงทุนข้อต่างๆ อย่างน้อยหนึ่งรายการดังต่อไปนี้:

- 1.1 สร้างความยั่งยืนให้กับโครงการอนุรักษ์ในระยะยาวสำหรับกลุ่มประชากรหลักของชนิดพันธุ์ที่สำคัญ
- 1.2 ฟื้นฟูจำนวนประชากรของชนิดพันธุ์ที่สำคัญในธรรมชาติให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ตามแนวทางปฏิบัติสากล
- 1.3 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคามทั่วโลกซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะและการกระจายพันธุ์ให้ดีขึ้น
- 1.4 งานวิจัยและแหล่งทุนนวัตกรรมนำร่องเพื่อการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์
- 1.5 ให้การสนับสนุนนักอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ในระดับชุมชนเพื่อดำเนินการจัดจำแนกชนิดพันธุ์ที่สำคัญในท้องถิ่น

**แนวทางยุทธศาสตร์ที่ 2. ลดความเสี่ยงโรคระบาดจากสัตว์โดยลดการค้าและการบริโภคที่ผิดกฎหมายและภัยคุกคามต่อสัตว์ป่า**

CEPF และ IUCN เปิดรับข้อเสนอโครงการที่ระบุถึงลำดับความสำคัญในการลงทุนข้อต่างๆ อย่างน้อยหนึ่งรายการดังต่อไปนี้:

- 2.1 สนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์เครือข่ายการค้าสัตว์ป่าระดับสูงโดยการส่งเสริมการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติที่ระดับโลกเพื่อการสืบสวนข่าวกรองและผู้ให้ข้อมูล

2.2 อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายตลอดจนภาคส่วนอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health Approach)

2.3 ทำงานร่วมกับเอกชนและรัฐวิสาหกิจโดยเน้นเฉพาะด้านโลจิสติกส์และสื่อออนไลน์เพื่อลดการเกี่ยวโยงกับการค้าสัตว์ป่า

2.4 สนับสนุนการรณรงค์ที่ตั้งเป้าหมายเพื่อลดความต้องการและขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจจับและรายงานอาชญากรรมสัตว์ป่า

2.5 สร้างความเข้าใจและสนับสนุนการดำเนินการในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพกับสุขภาพของมนุษย์ รวมถึงการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นเหตุให้เกิดโรคระบาดจากสัตว์

**แนวทางยุทธศาสตร์ที่ 8. เสริมสร้างศักยภาพให้กับภาคประชาสังคมในการทำงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชน และวิถีชีวิตในระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และระดับรากหญ้า**

CEPF และ IUCN เปิดรับข้อเสนอโครงการที่ระบุถึงลำดับความสำคัญในการลงทุนดังต่อไปนี้:

8.3 สร้างกลไกในการจับคู่อาสาสมัครให้สอดคล้องกับความต้องการฝึกอบรมขององค์กรภาคประชาสังคม

### ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศฉบับนี้เปิดโอกาสให้ทั้งองค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรในท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค อินโด - พม่า ผู้สมัครในนามบุคคลจะต้องยื่นสมัครร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมแทนที่จะสมัครเองโดยตรงเป็นการส่วนตัว

หมายเหตุ โครงการที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทความเป็นผู้นำขององค์กรในท้องถิ่นและ / หรือการมุ่งเน้นที่ชัดเจนในการเสริมสร้างศักยภาพของภาคประชาสังคมในท้องถิ่นจะได้รับสิทธิพิเศษ รวมทั้งโครงการที่มีการพิจารณาบทบาทของหญิงชายซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายด้านบทบาทหญิงชาย และ ชุดเครื่องมือด้านบทบาทหญิงชาย ของ CEPF ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เงินงบประมาณไม่สามารถใช้ได้กับกิจกรรมดังต่อไปนี้: (i) การซื้อที่ดิน; (ii) การกำจัดหรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินทางวัฒนธรรมทางกายภาพใดๆ (รวมถึงทรัพย์สินที่มีคุณค่าทางโบราณคดี บรรพชีวิน ประวัติศาสตร์ ศาสนา หรือคุณค่าทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์) (iii) การอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของประชาชนโดยไม่สมัครใจ หรือ (iv) การลงทุนในกองทุนทุกประเภท โดยกิจกรรมทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ CEPF ซึ่งสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้[ที่นี่](#)

### วิธีการสมัคร

**ผู้สมัครทุนโครงการขนาดเล็ก (ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ)** สามารถยื่นสมัครโดยใช้ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาพม่า ภาษาไทย และภาษาเวียดนาม โดยใช้ แบบฟอร์ม ที่สามารถดาวน์โหลดได้[ที่นี่](#) ผู้สมัครควรจัดเตรียมข้อเสนอโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 1-2 ปี โดยระบุวันเริ่มต้นโครงการ โดยประมาณเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำหรับข้อเสนอโครงการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแนะนำให้ส่งเป็นไฟล์แนบทางอีเมลไปที่ [CEPF-Indoburma@iucn.org](mailto:CEPF-Indoburma@iucn.org) ชื่อไฟล์ข้อเสนอโครงการที่นำส่ง ให้ใช้รูปแบบดังนี้: Organization acronym\_CEPF SG Call 1 ตัวอย่างเช่น IUCN\_CEPF SG Call 1 ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบกลับถึงวิธีการดำเนินการหลังจากการสมัครผ่านทางอีเมลแล้ว ผู้สมัครสามารถส่งคำถามหรือข้อกังวลที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการรับสมัครนี้ไปที่ [CEPF-Indoburma@iucn.org](mailto:CEPF-Indoburma@iucn.org)

ขั้นตอนแรก ข้อเสนอโครงการที่ส่งมาทั้งหมดจะถูกคัดกรองเพื่อยืนยันคุณสมบัติก่อน จากนั้นข้อเสนอโครงการที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการตรวจสอบถึงหลักเกณฑ์ต่างๆที่นำมาประกอบ หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการตรวจสอบ ข้อเสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์จะถูกนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือกในระหว่างการประชุมของ คณะกรรมการที่ปรึกษาแห่งชาติ (NAC) ที่จัดตั้งขึ้นในแต่ละประเทศในภูมิภาคอินโด - พม่า ทั้งนี้ผลการพิจารณา คัดเลือกโครงการที่ได้รับทุนจะถูกประกาศหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอแนะต่างๆ จาก NAC แล้ว

**ผู้สมัครโครงการทุนขนาดใหญ่ (40,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถึง 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ)** จะต้องสมัครผ่าน [ConservationGrants](#) ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ของ CEPF ผู้ใช้งานระบบนี้เป็นครั้งแรกจำเป็นต้อง[ลงทะเบียน](#) เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ขึ้นมาก่อน สำหรับผู้สมัครที่ประสบปัญหาทางเทคนิคใดๆ เกี่ยวกับการสมัครผ่านระบบออนไลน์ กรุณาติดต่อ [Conservationgrants@conservation.org](mailto:Conservationgrants@conservation.org) เพื่อรับคำแนะนำในการแก้ปัญหาดังกล่าว

ขั้นตอนแรกในกระบวนการสมัครคือ การยื่นข้อเสนอโครงการ ซึ่งสามารถยื่นส่งได้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโปรตุเกส หรือภาษาสเปน ผู้สมัครควรจัดเตรียมข้อเสนอโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 1-3 ปี โดยระบุวันเริ่มต้นโครงการโดยประมาณเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการตรวจสอบด้านเทคนิคโดยฝ่ายเลขานุการของ CEPF และ IUCN ภายใต้เงื่อนไขที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้น ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเชิญให้มานำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จากนั้นผู้สมัครจะได้รับแจ้งผลการคัดเลือกในภายหลังไม่ว่าจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมกระบวนการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์หรือไม่ คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ จะถูกส่งไปยังผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมทั้งจดหมายเชิญ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกมีเวลา 6 สัปดาห์ ในการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกันเป็นกลุ่มโดยการแนะนำจากเลขานุการ CEPF และเจ้าหน้าที่ IUCN

ผู้สมัครจะต้องนำส่งข้อเสนอทุนโครงการ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น. ตามเวลาอินโดจีน (ICT) ข้อเสนอทุนโครงการใดๆ ที่ส่งหลังจากเวลาดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับทันทีหลังจากที่ข้อเสนอทุนโครงการนำส่งสำเร็จ

คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย (ภาษาอังกฤษ) สามารถพบได้ [ที่นี่](#)

**สามารถรับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่:**

CEPF Regional Implementation Team, IUCN Asia Regional Office,

63 ซอย สุขุมวิท 39 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

อีเมล: CEPF-Indoburma@iucn.org

โทร: +66 2662 4029; แฟกซ์: +66 2662 4389